

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๕๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		อธิการบดี
วาระที่ ๑.๒.๑	แนวความคิดที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับนักศึกษาทุกคน	รับทราบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เพราะนักศึกษาบางส่วนมีข้อจำกัดในการเรียนแบบออนไลน์ อาทิ ขาดอุปกรณ์การเรียน และมีข้อจำกัดในเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวความคิดที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับมาเรียนภายในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือสอบถามกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรียน ณ มหาวิทยาลัย ถ้าหากสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยได้ครบทุกคน ซึ่งหากได้รับอนุญาต มหาวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป	
วาระที่ ๑.๒.๒	การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔	รับทราบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งจะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ ๕๐ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่ายร้อยละ ๒๐ และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่ายร้อยละ ๓๐ ในการนี้มหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนเป็นเงินจำนวนประมาณ ๓๔ ล้านบาท และจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้งบประมาณจากเงินรายได้จากการจัดการกองทุน ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินและขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินที่ปลอดจากภาระผูกพัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนการกันเงินไว้ใช้จ่ายในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้วย	
วาระที่ ๑.๒.๓	รายงานการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถกลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบการแก้ไขปัญหาเรื่องลานจอดรถไม่เพียงพอในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมสำคัญขึ้น เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวลัยลักษณ์เคย์ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่ข้างอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๒๐ ไร่ เป็นลานจอดรถกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดที่สะดวกในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย สามารถจอดรถได้จำนวน ๑,๕๐๐ คัน และมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากลานจอดรถสำหรับจัดกิจกรรมอื่น ๆ ได้หลากหลาย	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วาระที่ ๑.๒.๔	รายงานความก้าวหน้าเรื่องสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบรายงานความก้าวหน้าเรื่องสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยื่นยื่นการส่งมอบพื้นที่จุดที่ ๕ อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์สมารถฟาร์ม (แปลงปาล์มน้ำมัน) เพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ นั้น ปรากฏว่าจังหวัดฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งมหาวิทยาลัยว่าพื้นที่จุดที่ ๕ ดังกล่าวยังมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองนครศรีธรรมราช แต่ความเป็นจริงแล้วคดีตามที่จังหวัดฯ อ้างถึงนั้นศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งเป็นที่สุดแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึงศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อสอบถามสถานะคดีตามที่จังหวัดอ้างถึง หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วาระที่ ๑.๒.๕	รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-๑๙ ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	รับทราบ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วาระที่ ๑.๒.๖	รายงานการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัย	รับทราบ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	วลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔		
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตาม มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) ๓. นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา)	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนนิติการ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๔. ดร.สถาพร ภักดิ์วงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมาย หรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) กรรมการ</p> <p>๕. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) กรรมการ</p> <p>๖. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีกำหนด) กรรมการ</p> <p>๗. นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน้าส่วนนิติการ) เลขานุการ</p> <p>๘. นางสาวรัตนา พลเยี่ยมเสน (นิติกร ส่วนนิติการ) ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้กทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)</p>	<p>๑. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รวม จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p> <p>๒. เนื่องจากได้มีการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาย้อนหลังไปถึงวันที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ มหาวิทยาลัย โดยสาเหตุที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาล่าช้าเพราะจะต้องรอ ให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติก่อน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นนี้ขอให้ผู้อำนวยการศูนย์ นวัตกรรมการเรียนและการสอนตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	บัณฑิตศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป		
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยเยียวยา สนับสนุนค่าวัสดุปลูกสร้างบ้านของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจ่ายค่าชดเชยเยียวยาสนับสนุนค่าวัสดุปลูกสร้างบ้านของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลสืบเนื่องโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ครั้วเรือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๓ ครั้วเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) จากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนนิติการ
วาระที่ ๔.๑.๓	การกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย	<p>๑. เห็นชอบกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>(๑) ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ออกหนังสือเชิญบุคคลที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาฯ และตอบรับการดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ ท่าน หรือ ๒ ท่าน มาแสดงวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าแสดงวิสัยทัศน์พร้อมกับจัดส่งเอกสารวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และสื่อที่จะใช้ประกอบการนำเสนอ (ถ้ามี) มายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อมอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ</p> <p>(๒) ในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดให้บุคคลที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาฯ และตอบรับการดำรงตำแหน่งอธิการบดีแต่ละท่าน (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ใช้เวลาในการแสดงวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ท่านละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยไม่มีการซักถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ซักถามบุคคลที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในกระบวนการ/ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อซักถามในประเด็นใดให้ซักถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยจะมีการลงมติเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีเท่านั้น</p>	คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๒. เห็นชอบให้บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันที่เสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สภามหาวิทยาลัยกำหนดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป)</p> <p>๓. ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ นั้น ขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีคำถามต่อผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ ทุกท่าน จำนวน ๒ คำถาม ได้แก่ (๑) ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรจัดอยู่ในกลุ่มใด ด้วยเหตุผลอะไร และมีแนวทางอย่างไร และ (๒) แนวทางและวิธีการในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน</p>	
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) โครงร่างแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	มหาวิทยาลัยขอถอนจากการประชุมครั้งนี้ โดยจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	ศูนย์กิจการนานาชาติ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ <p>๑. ขอให้อธิบายต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถึงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนี้ คือ เพื่อรองรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ที่ประสบปัญหาในระหว่างการเรียนรู้หรืออาจจะไม่สำเร็จการศึกษา แต่ในปัจจุบันยังไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรนี้</p> <p>๒. หลังจากนั้นไปขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบกำหนดเวลาที่ สบอว. กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรองหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท (ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ - ๑/๒๕๖๔ งวด ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ	รับทราบ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๓	การขยายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ออกไปไม่เกิน ๓๐ วัน	รับทราบ	คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และรับทราบกำหนดวันประชุมสภาครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เพื่อพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบเรื่อง	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และการตัดต้นไม้ ขุดดินในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์